

Kính thưa các vị đại biểu.

Kính thưa các anh chị UV Thường vụ, UV BCH và BKT Hội người VN.

Đại hội đại biểu Hội người VN tại CH Séc lần thứ VI, ngày 22.10.2019, đã đánh dấu một bước ngoặt về sự phát triển vững chắc của Hội người VN trong suốt 20 năm qua. Có thể nói, năm 2019 là năm đỉnh cao muôn trùng của chúng ta. Rất nhiều hoạt động gắn kết trong cộng đồng, gắn kết và quảng bá hình ảnh cội nguồn Việt Nam yêu thương của chúng ta. Rất nhiều hoạt động với qui mô rộng khắp và thành công tốt đẹp, thể hiện một cộng đồng có trách nhiệm cao, có ý chí, quyết tâm hội nhập sâu rộng và chất lượng vào Quê hương thứ hai của mình – CH Séc.

Năm 2020, một năm đầy thử thách và khắc nghiệt, với con người trên toàn Thế giới, chống lại đại dịch Covid-19. Cộng đồng NVN tại CH Séc đã có đóng góp rất lớn với Chính phủ và nhân dân Séc trong việc phòng chống dịch bệnh. Ngay từ những ngày đầu, cho đến khi dịch diễn biến rất phức tạp tại châu Âu, cả trong làn sóng thứ nhất, cũng như đang trong làn sóng thứ hai hiện nay. Bà con VN đã thực hiện nghiêm túc những hướng dẫn của các tổ chức y tế, tin tưởng vào những biện pháp phòng chống dịch bệnh của CH Séc. May, mua hàng trăm ngàn khẩu trang tặng cho các bệnh viện, ủy ban, công an, viện dưỡng lão và người dân trên toàn CH Séc. Quyên góp, ủng hộ tài chính với trên 5 triệu Korun và hàng tấn vật tư thiết yếu cho chống dịch tới chính phủ, các bệnh viện và các tổ chức tham gia trực tiếp chống dịch bệnh. Tất cả những hành động rất nhân văn và trách nhiệm ấy, đã được chính phủ Séc và người dân đánh giá cao. TƯ Hội người VN, hội người VN các cấp tỉnh, thành phố, nhiều cá nhân và tập thể đã nhận được thư cảm ơn của chủ tịch ủy ban các cấp, giám đốc các bệnh viện, các trại dưỡng lão, các bộ, ngành và cơ quan cấp nhà nước. Cụ thể, một cá nhân trong nhiều cá nhân xứng đáng khác được Tổng thống CH Séc tặng Huân chương; Cộng đồng NVN tỉnh Nam Morava được nhận Medaile của Tỉnh trưởng và 3 cá nhân được nhận Medaile cũng như Bảng ghi công của Tòa thị chính Thành phố Brno; Cộng đồng NVN tại Pardubice vinh dự được nhận Medail cùng với 38 cá nhân được nhận Thư cảm ơn của Tỉnh trưởng. Thay cho lời kết, bằng kết luận Hội đồng CP về các DTTS: Cộng đồng NVN đã tham gia tích cực vào cuộc sống của nước sở tại, tổ chức nhiều các hoạt động chung với địa phương. Các tổ chức và cá nhân, tham gia vào các sự kiện từ thiện “Séc” đã cao hơn nhiều lần so với thời gian trước đây.

Năm 2020, một năm đầy áp những áp lực, đối với mỗi một con người, mỗi gia đình VN tại CH Séc chúng ta nói riêng, và các cộng đồng khác trên toàn Thế giới nói chung. Tham gia chống dịch bệnh Covid-19, lo lắng cho sức khỏe của mình, của gia đình mình, của cả cộng đồng và xã hội. Kinh doanh, và cũng là thu nhập bị ảnh hưởng một cách nghiêm trọng. Con cái bị đứt quãng, thiếu hụt lớn

kiến thức trong học hành. Đặc biệt hơn nữa, Miền Trung thân yêu của chúng ta, nơi ấy có gia đình, có người thân, bạn bè của mình đang oằn mình chống chọi với bão lũ triền miên, với sạt lở đất kinh hoàng. Bao nhiêu gia đình bị mất đi người thân của mình, bị mất đi hoàn toàn nhà cửa, tài sản cũng như miếng ăn, sinh hoạt của ngày thường.

Với tinh thần tương thân tương ái, Hội NVN đã vào cuộc, cả cộng đồng, và đặc biệt, các anh chị trong BCH chúng ta đã vào cuộc. Ban vận động quyên góp Vì Miền Trung thân yêu ở các cấp đã vào cuộc. Các cá nhân, gia đình, tập thể đã tham gia với tinh thần cháy bỏng yêu thương của những con Lạc cháu Hồng, được sinh ra trong cùng một bọc. Chỉ trong thời gian ngắn, chưa đầy hai tuần, sau lễ phát động của HNVN, hai tỷ VNĐ đã được quyên góp thông qua tài khoản của TƯ HNVN tại CH Séc. Một tỷ, bảy trăm mười triệu đồng đã được gửi ngay cho 7 tỉnh miền trung: Nghệ An, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Quảng Nam và Quỹ Vì người nghèo 2020. Gần hai tỷ đồng cũng được các hội Đồng hương Quảng Bình, Nghệ Tĩnh và những chi hội, các tổ chức khác trao tặng trực tiếp cho bà con các tỉnh Miền Trung bị ảnh hưởng và thiệt hại nặng nề.

Tấm lòng nhân ái của bà con cô bác, của các chi hội, như TTTM Sapa, Teplice, Ústí nad Labem, Brno, Děčín, Ostrava, Rokycany, Kladno, Karlovy Vary, Công ty Amepol, Litoměřice, HĐH Hưng Yên, Thanh Hóa, Český Těšín, Kutná Hora, Phụ nữ Golf Praha, Thành phố Plzen, Roudnice, Česká Lípa.v.v. đã chạm tới trái tim yêu thương của mọi người VN, gốc VN tại CH Séc. Đặc biệt hơn nữa, hình ảnh quyên góp, ủng hộ Miền Trung thân yêu, của các cháu học sinh nhỏ tuổi, trường Phổ thông PBIS Praha.

Số tiền quyên góp còn khiêm tốn với thiệt hại của bà con Miền Trung, nhưng đây cũng là con số ấn tượng của cộng đồng NVN tại CH Séc. Con số ghi nhận trách nhiệm và tình yêu thương của các anh chị trong BCH, BKT của TƯ HNVN, của các chi hội, hội cấp Tỉnh, hội viên TT và bà con cô bác với chính Quê hương mình.

Năm 2020 chuẩn bị khép lại, năm mà chúng ta không hề được giao lưu văn hóa văn nghệ, không có ngày mừng 8 tháng 3, cũng không có ngày 20 tháng 10 cho chị em. Không có những Trung

thu và tặng quà cho các cháu, không có Festival với các DTTS khác, không có những buổi gặp mặt với những nét mặt vui cười rạng rỡ. Nhưng chúng ta có một năm, chắc chắn ai cũng có những nụ cười trong tim, vì mình đã có tình yêu thương và sẻ chia sâu sắc. Hội NVN tại CH Séc, phải nói, có một năm ứng phó rất thành công trong những tình huống, trong những nhiệm vụ, mà không ai muốn có.